



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 17 พฤษภาคม 2565

เรื่อง

1. ชู'พืชผักสมุนไพรเป็นสินค้าชนิดพิเศษสีเขียว
2. เฉลิมชัย วางแนวบริหารน้ำฤดูฝน 65 ย้ำน้ำกิน-น้ำใช้ ห้ามขาด
3. ก.เกษตร-สททช.ปรับแผนน้ำ จัด13มาตรการรับมือฤดูฝน
4. 'มนัญญา'หนุนอสค.เพิ่มตลาดนมใช้แพลตฟอร์ม'เกษตรผลิตพาณิชย์ตลาด'
5. สำนักงานเกษตรฯสัมพันธ์ไทย-เวียดนาม
6. ภาพข่าว: ร่วมยินดี
7. 'เฉลิมชัย'เดินหน้าจ้างแรงงานชลประทาน'65 ตั้งเป้ารวม75,000รายสร้างรายได้...
8. 'จรินทร์'เร่งส่งออกไปจีนรับผลไม้ปีนี้5.3ล้านตันเพิ่ม11%
9. รับฤดูผลไม้ แจกพิกัด '6 สวนผลไม้เมืองระยอง' อร่อยจัดเต็มกับบุฟเฟ่ต์ทุเรียน...
10. คอลัมน์: เกษตรวันนี้
11. คอลัมน์: หน้ามองฟ้า เท้าเหยียดดิน: โดรนแบรนต์แรกของไทย
12. ภาพข่าว: เชิญช้อป

สื่อ

- เดลินิวส์
ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
มติชน
แนวหน้า
แนวหน้า
เดลินิวส์
แนวหน้า
ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
เดลินิวส์
ไทยรัฐ
กรุงเทพธุรกิจ

ฐ'พีชผักสมุนไพรเป็นสินค้าชนิดพิเศษสีเขียว

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตร และสหกรณ์ กล่าวที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินนโยบายการเกษตร 3S ด้วย 1. ความปลอดภัยของอาหาร (Safety) 2. ความมั่นคงของภาคการเกษตรและอาหาร (Security) และ 3. ความยั่งยืน (Sustainability) และวาระแห่งชาติตามกรอบยุทธศาสตร์โมเดลเศรษฐกิจ BCG ที่มุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียวของภาคการเกษตรและอาหาร นอกจากนี้กระทรวงเกษตรฯ ได้ดำเนินงานพัฒนาภาคการเกษตรในรูปแบบระบบเกษตรกรรมยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาแบบบูรณาการ ทรัพยากรธรรมชาติทั้ง 5 อย่างเข้าด้วยกัน ได้แก่ ระบบนิเวศ ดิน ป่าไม้ ที่ดิน และน้ำ ซึ่งการพัฒนาในรูปแบบนี้จะครอบคลุมถึงวิถีชีวิตของเกษตรกร กระบวนการผลิต และการจัดการตลอดห่วงโซ่ เพื่อให้เกิดความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศ นำไปสู่การพึ่งตนเองและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและความมั่นคงทางอาหาร

แผนงานการพัฒนาสินค้าเกษตรชนิดพิเศษสีเขียว (SAP-Special Agricultural Products) เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์นำร่องในโครงการหนึ่งประเทศหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OCOP) เนื่องจากประเทศไทยมีสินค้าที่มีศักยภาพและมีคุณสมบัติเป็นสินค้าเกษตร SAP ได้หลากหลายชนิด จึงขอแลกเปลี่ยนประสบการณ์และนำเสนอตัวอย่างการพัฒนาสินค้าเกษตร SAP ได้แก่ ฐ'พีชผักสมุนไพร โดยมีการใช้ประโยชน์หลากหลายทั้งในการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ ยารักษาโรค อาหารเสริม และเป็นผลิตภัณฑ์เวชสำอางค์ ทำให้ความต้องการผลิตภัณฑ์สมุนไพรเติบโตอย่างรวดเร็วทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯ ได้ดำเนินการสนับสนุนและส่งเสริมพืชผักสมุนไพรไทยมาอย่างต่อเนื่อง มีการนำ BCG Model เข้ามาร่วมพัฒนาในด้านเศรษฐกิจรากฐานชีวภาพ เน้นใช้วัตถุดิบหลากหลายผลานภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมการผลิตที่มีมาตรฐาน GAP การวิจัยและพัฒนา ในการปลูกพืชผักสมุนไพร อีกทั้งยังช่วยอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ และการสนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกร สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสร้างความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการ.

เอลิมชัย วางแนวบริหารน้ำฤดูฝน 65 ย้ำน้ำกิน-น้ำใช้ ห้ามขาด

นายเอลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานแถลงข่าวสรุปผลบริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง ปี 2564/65 และเตรียมรับมือฤดูฝนปี 2565 พร้อมด้วยนายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน และนางสาวชมภาณี ชมภูรัตน์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา โดยระบุว่า การบริหารน้ำในฤดูแล้ง 2564/65 ที่ผ่านมา กรมชลฯ ได้ปฏิบัติตามตามมาตรการรองรับสถานการณ์การขาดแคลนน้ำฤดูแล้งทั้ง 8 มาตรการอย่างครบถ้วน ได้จัดสรรน้ำสนับสนุนครบทุกกิจกรรม รวม 22,998 ล้านลูกบาศก์เมตร(ลบ.ม.) จากแผน 22,280 ล้าน ลบ.ม. เกินแผน 700 ล้าน ลบ.ม.

ผลการเพาะปลูกทั้งประเทศรวม 8.11 ล้านไร่ (แผน 6.41 ล้านไร่) ผลจากการจัดสรรน้ำอุปโภค-บริโภคไม่ขาดแคลน น้ำรักษาระบบนิเวศมีเพียงพอ โดยเฉพาะภาคการเกษตร เกษตรกรได้ทำการเกษตรฤดูแล้งสร้างรายได้ ถึงแม้จะมีพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มจากแผนถึง 1.7 ล้านไร่ ที่สำคัญคือผลผลิตทางการเกษตรไม่ได้รับความเสียหาย อีกทั้งมีปริมาณน้ำสำรองต้นฤดูฝน 19.950 ล้าน ลบ.ม.มากกว่าแผนที่ตั้งไว้ถึง 4,000 ล้าน ลบ.ม.

ในส่วนมาตรการช่วยเหลือ กรมชลฯ ได้ดำเนินการโครงการจ้างแรงงานชลประทาน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงฤดูแล้งโดยมีการจ้างงานไปแล้ว 74,904 คน (99.8%) จากเป้าหมาย 75,000 คน ส่วนแผนบริหารจัดการน้ำในฤดูฝน 65 ได้ย้ำว่าน้ำที่ใช้สนับสนุนในกิจกรรมต่างๆ ที่สำคัญจะต้องบริหารอย่างรัดกุม เป้าหมายต้องเก็บน้ำให้ได้มากที่สุด ทั้งนี้ในการบริหารจัดการน้ำ ให้กรมชลฯ ยึด 13 มาตรการรับมือฤดูฝนปี 2565 ที่กรมเห็นชอบเมื่อ 3 พ.ค. 65 เป็นแนวทางดำเนินงาน

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า การบริหารน้ำในฤดูฝน 2565 ปัจจุบัน ณ 1 พ.ค.65 มีน้ำใช้การได้ทั้งสิ้น 19,755 ล้าน ลบ.ม. กรมได้วางแผนจัดสรรในกิจกรรมต่างๆ ทั่วประเทศ พร้อมส่งเสริมการปลูกพืชฤดูฝนให้ใช้น้ำฝนเป็นหลัก ใช้น้ำ



ชลประทานเสริมกรณีฝนทิ้งช่วง หรือปริมาณฝนตกน้อยกว่าคาดการณ์

นอกจากนี้ยังเตรียมการรับมืออุทกภัย โดยสั่งการให้กระจายเครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องสูบน้ำ ไปประจำที่ศูนย์บริหารเครื่องจักรกลที่ 1-7 เพื่อเข้าช่วยเหลือได้ทันทั่วทั้ง รวมถึงกำชับติดตามการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาและเตรียมพร้อมตลอด 24 ชั่วโมง.

ก.เกษตร-สททช.ปรับแผนน้ำ จัด13มาตรการรับมือฤดูฝน

หมายเหตุ - นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายสุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สททช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ชี้แจงการเปลี่ยนแปลงจัดการน้ำจากฤดูแล้งสู่การรับมือฤดูฝน

เฉลิมชัย ศรีอ่อน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ม อบนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการน้ำฤดูฝนปี 2565 ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งที่ผ่านมากรมชลประทานสามารถวางแผนได้ดี ประกอบกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีว่ากระทรวงกลาโหม



อนุมัติงบประมาณเครื่องจักรกลมาเสริม จึงสามารถบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขณะที่ฤดูฝนปีนี้ขอให้ทุกหน่วยงานวางแผนบริหารจัดการน้ำให้ดีที่สุด เกษตรกรควรเก็บกักน้ำฝนให้ได้มากที่สุด ทั้งนี้ จากการคาดการณ์ประเมินว่า ฝนปีนี้จะมีน้ำกักเก็บในพื้นที่มากกว่าปีที่ผ่านๆมา มั่นใจว่าจะไม่ขาดแคลนน้ำแน่นอน

ส่วนปริมาณน้ำต้นทุนในปี 2565 คาดว่าดีกว่าปีที่ผ่านๆมา เนื่องจากมีการกักเก็บน้ำบวกกับการบริหารน้ำ

เพื่อการอุปโภคบริโภคก่อน รวมทั้งเตรียมวางแผนเพาะปลูกตามจำนวนอีกด้วย โดยสั่งการให้กรมส่งเสริมการเกษตร กำหนดแผนเพาะปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยตามปริมาณน้ำต้นทุนแล้ว อาทิ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ประมาณ 1 ล้านไร่ เป็นต้น อีกทั้งสั่งการกรมการข้าวให้หาพันธุ์ข้าวที่มีประสิทธิภาพ และประสานกระทรวงพาณิชย์มองหาตลาดใหม่ๆ อาทิ ประเทศตะวันออกกลางด้วย ต้องขอความร่วมมือเกษตรกรให้เพาะปลูกตามแผน จะทำให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุด

สุรสีห์ กิตติมณฑล

เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สททช.)

ก รมอุตุนิยมวิทยาประกาศสิ้นสุดฤดูร้อน พร้อมประกาศการเริ่มต้นฤดูฝนปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม และคาดว่า จะสิ้นสุดช่วงกลางเดือนตุลาคม ทั้งนี้ สททช.เตรียมมาตรการฤดูฝนปี 2565 ไว้ 13 มาตรการ และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โดยใช้งบประมาณ 1 หมื่นล้านบาท ได้แก่

มาตรการที่ 1 ประเมินพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมช่วงเดือนมีนาคม-ธันวาคม และประเมินพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำจากภาวะฝนน้อยกว่าค่าปกติ และฝนทิ้งช่วงในเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม เพื่อให้หน่วยงานนำไปกำหนดแผนปฏิบัติการเพื่อดำเนินการในเชิงป้องกันล่วงหน้าในพื้นที่เสี่ยง

มาตรการที่ 2 การบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำเพื่อรองรับน้ำหลาก (ภายในเดือนสิงหาคม) โดยจัดทำแผนการใช้พื้นที่ลุ่มต่ำ/แก้มลิง เพื่อรองรับน้ำหลาก และเป็นพื้นที่ห้วงน้ำ 1 ในช่วงฤดูน้ำหลาก บริหารจัดการเพื่อป้องกันและบรรเทาระดับความรุนแรงของน้ำท่วม รวมถึงจัดทำแผนเก็บกักน้ำไว้ใช้ก่อนสิ้นฤดูฝน เช่น พื้นที่ทุ่งบางระกำ และพื้นที่ลุ่มต่ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การใช้พื้นที่ลุ่มต่ำเป็นพื้นที่รับน้ำนอง และการจ่ายเงินค่าทดแทน หรือค่าชดเชยความเสียหาย

มาตรการที่ 3 ทบทวนปรับปรุงเกณฑ์บริหารจัดการน้ำในแหล่งน้ำขนาดใหญ่-กลาง และเขื่อนระบายน้ำ ติดตามสถานการณ์น้ำในแหล่งน้ำขนาดใหญ่-กลาง เพื่อเฝ้าระวัง และควบคุมการบริหารจัดการน้ำให้เป็นไปตามเกณฑ์ปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำ หรือเกณฑ์ควบคุม จัดทำแผนการบริหารจัดการน้ำแหล่งน้ำขนาดใหญ่-กลาง ในช่วงภาวะวิกฤต

มาตรการที่ 4 ซ่อมแซม ปรับปรุงอาคารชลศาสตร์/ระบบระบายน้ำ สถานีโทรมาตรให้พร้อมใช้งาน (ภายในเดือนกรกฎาคม) ตรวจสอบสภาพความมั่นคงและซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำ อาคารควบคุมบังคับน้ำ รวมทั้งระบบระบายน้ำ **มาตรการที่ 5** ปรับปรุงแก้ไขสิ่งกีดขวางทางน้ำ (ภายในเดือนกรกฎาคม) สำรวจ และจัดทำแผนดำเนินการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำที่เกิดจากการก่อสร้าง และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การจัดการพื้นที่น้ำท่วม/พื้นที่ชะลอน้ำ และการปรับปรุงคูคลองเพื่อเพิ่มพื้นที่รับน้ำ และระบายน้ำได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

มาตรการที่ 6 ชุดลอกคูคลองและกำจัดผักตบชวา (ภายในเดือนกรกฎาคม) จัดทำแผนบูรณาการด้านเครื่องจักร เครื่องมือ/สารชีวภัณฑ์ ในการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช และดำเนินการชุดลอกคูคลอง ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนประชาชนในชุมชนช่วยกันจัดเก็บหรือกำจัดผักตบชวา

มาตรการที่ 7 เตรียมพร้อม/วางแผนเครื่องจักร เครื่องมือประจำพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมและฝนน้อยกว่าค่าปกติ (ภายในเดือน



กรกฎาคม) เตรียมความพร้อมแผนป้องกัน แผนเผชิญเหตุ ความพร้อมด้านบุคลากร เครื่องจักร พร้อมใช้งานเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วม ฝนน้อยกว่าค่าปกติ ฝนทิ้งช่วง สำหรับให้ความช่วยเหลือได้ตลอด 24 ชั่วโมง ปฏิบัติการฝนหลวงในช่วงฝนทิ้งช่วง

มาตรการที่ 8 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำและปรับปรุงวิธีการส่งน้ำ (ก่อนฤดูฝน-ตลอดช่วงฤดูฝน) วางแผนการจัดสรรน้ำให้สอดคล้อง

กับปริมาณน้ำต้นทุน ลดการสูญเสียน้ำโดยการปรับปรุงวิธีการส่งน้ำและซ่อมแซมระบบการส่งน้ำเพื่อเพิ่มศักยภาพการใช้น้ำให้ได้ประโยชน์สูงสุด

มาตรการที่ 9 ตรวจสอบความมั่นคงและปลอดภัยคัน ทำนบ พังกันน้ำ (ก่อนฤดูฝน-ตลอดช่วงฤดูฝน) ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของคันกันน้ำ ทำนบ และพังกันน้ำ และซ่อมแซมหรือปรับปรุงให้มีสภาพดี

มาตรการที่ 10 จัดเตรียมพื้นที่อพยพและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ (ภายในเดือนพฤษภาคม) จัดเตรียมพื้นที่อพยพและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุระดับต่างๆ อย่างน้อยภาคละ 1 พื้นที่

มาตรการที่ 11 ตั้งศูนย์ส่วนหน้าก่อนเกิดภัย (ตลอดช่วงฤดูฝน)

มาตรการที่ 12 การสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ (ก่อนฤดูฝน-ตลอดช่วงฤดูฝน) สร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์เครือข่ายต่างๆ และประชาชน

มาตรการที่ 13 ติดตาม ประเมินผล และปรับมาตรการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ภัย (ตลอดช่วงฤดูฝน)

'มัญญา'หนุนอสด.เพิ่มตลาดนมใช้แพลตฟอร์ม'เกษตรผลิตพาณิชย์ตลาด'

น.ส.มัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีและ สหกรณ์ เปิดเผยว่า “นม” เป็น 1 ใน 4 สินค้า นำร่องที่รัฐบาลได้วางเป้าหมายในการขับเคลื่อน การพัฒนาคนและผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความ ต้องการของตลาด ตั้งแต่การพัฒนาเกษตรกร ผู้ประกอบการและผู้ส่งออกให้ผลิตสินค้าได้ ตรงตามความต้องการของตลาดทั้งในและ ต่างประเทศร่วมกับสินค้าอีก 3 ชนิด คือข้าว ทุเรียน และกุ้งขาว กระทั่งเกษตรกรฯ ได้จับ เคลื่อนนโยบายของรัฐบาล ให้เป็นรูปธรรม โดยมอบหมายองค์การส่งเสริมกิจการโคนม แห่งประเทศไทย (อ.ส.ก.) ในฐานะผู้ผลิตและ จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ก เดินหน้า จับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิต โดย เร่งหาแนวทางในการผนึกความร่วมมือ กับกระทรวงพาณิชย์ เพื่อหาช่องทางตลาด ในการสร้างความเข้มแข็งทางการตลาดให้กับ ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ก ทั้งตลาดภายใน

และต่างประเทศ ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น จาก ปัจจุบันครองตลาดเป็นอันดับ 1 ของประเทศ มาอย่างยาวนานอยู่แล้ว เพราะเป็นการช่วย ยกกระตือรือร้นซึ่งเป็นอาชีพพระราชทานของ เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมไทย ให้มีรายได้มั่นคง ยิ่งยืนอีกทางหนึ่ง

ด้านนายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ก.กล่าวว่า ได้ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) กับองค์การคลังสินค้า (อ.ค.ส.) มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือ หา แนวทางในการพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” เพื่อส่งเสริม ศึกษา พัฒนาและสนับสนุนการใช้ประโยชน์ ร่วมกันในพื้นที่ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุน การเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ โดยนำผลิตภัณฑ์ที่ มีอยู่ในหน่วยงานออกจำหน่ายทั้งภายในและ ต่างประเทศ กำหนดแนวทางและถ่ายทอดความรู้ ด้านการผลิตอาหารสัตว์รวมถึงการจัดหาและ

การบริหารจัดการวัตถุดิบด้านอาหารเลี้ยงสัตว์ เพื่อเป็นการลดต้นทุนให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยง โคนมในอนาคต

“ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 อ.ส.ก.ได้ปรับกลยุทธ์ทางการตลาด ให้สอดคล้องกับสถานการณ์มากขึ้น โดยหัน มาบุกตลาดออนไลน์ ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ Application Shopee และ Lazada เพื่อลด ช่องว่างระหว่างผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ก กับผู้บริโภค ให้สามารถซื้อสินค้าได้อย่างสะดวก คล่องตัวมากขึ้น พร้อมทั้งอัดกิจกรรมส่งเสริม การขายผ่านช่องทางดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง การ ลงนาม MOU ระหว่าง อ.ส.ก. กับ อ.ค.ส. ในครั้งนี้จึงถือเป็นอีกมิติสำคัญในการเพิ่มช่อง ทางตลาดใหม่ๆ ซึ่งเชื่อมั่นว่าจะทำให้ อ.ส.ก.มี รายได้จากจำหน่ายผลิตภัณฑ์มากขึ้น จากปัจจุบันมีรายได้อยู่ประมาณ 9,500-10,000 ล้านบาท/ปี” นายสมพร กล่าว



ร่วมมือ : ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์หารือด้านการเกษตรกับนายฟาน จี ทัญ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งเวียดนาม ฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตครบ 46 ปี ตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าทางการค้าต่อกัน

สำนักงานเกษตรฯสัมพันธ์ไทย-เวียดนาม

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังให้นายฟาน จี ทัญ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งเวียดนามประจำประเทศไทย เข้าหารือด้านการเกษตรระหว่างไทย-เวียดนาม โดยมีนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา รมว.เกษตรฯ พร้อมคณะ ร่วมหารือ ว่าเป็นโอกาสอันดีที่ได้กระชับความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศ ซึ่งในปี 2565 ไทยและเวียดนามจะฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ 46 ปี โดยตลอดระยะเวลาอันยาวนานไทยและเวียดนามมีความสัมพันธ์ในหลายมิติ ทั้งด้านการเกษตร การค้า และการเมือง โดยมูลค่าการค้าระหว่างไทยกับเวียดนาม

ปี 2564 มีมูลค่าประมาณ 20,000 ล้านดอลลาร์ และตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันเป็น 25,000 ล้านดอลลาร์ ภายในปี 2568

สำหรับสาระสำคัญที่หารือร่วมกัน ฝ่ายไทยได้ขอให้เวียดนามให้ความร่วมมือ 1.สนับสนุนการจัดตั้งสภายางอาเซียน 2.ขอให้เวียดนามยกเลิกการระงับการนำเข้าสินค้าผลไม้จากไทย ได้แก่ เงาะและมะม่วง 3.ขอให้เวียดนามแจ้งรายชื่อผู้ประกอบการหลัก ภายใต้กรอบความร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบทเวียดนามภายใต้บันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตร ผ่านกลไกการประชุมคณะทำงานความร่วมมือด้านการเกษตร

ไทย-เวียดนาม และ 4.ไทยเสนอให้เวียดนามเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช ภายใต้กรอบบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการบังคับใช้มาตรการ SPS และขอให้ฝ่ายเวียดนามแจ้งชื่อและอีเมลของผู้ประสานงานหลัก

ขณะเดียวกัน ฝ่ายเวียดนามเสนอให้มีการทบทวน MOU ว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตรทั้งสองฝ่ายลงนามไปแล้ว เมื่อปี 2546 เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์และโครงสร้างการทำงานในปัจจุบัน พร้อมทั้งขอเชิญ รมว.เกษตรฯ ผู้บริหารระดับสูงและผู้เชี่ยวชาญ เวียดนาม เพื่อกระชับความสัมพันธ์ในระดับสูง



☒ ร่วมยินดี...อลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารมว.เกษตรฯ ในฐานะประธานคณะกรรมการความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรกอ.) แสดงความยินดีกับ เกียรติกร เวียงไกรเลิศ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคนใหม่ และคณะผู้บริหารชุดใหม่ ก่อนมีการประชุมร่วมกัน

'เฉลิมชัย'เดินหน้าจ้าง แรงงานชลประทาน'65 ตั้งเป้ารวม75,000ราย สร้างรายได้เกษตรกร

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่ กรมชลประทาน ได้ดำเนินโครงการจ้างแรงงานชลประทาน ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษา ขุดลอก ปรับปรุงงานชลประทาน โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ก่อสร้างแหล่งน้ำ และระบบส่งน้ำเพื่อชุมชน/ชนบท แก้มลิง การจัดการคุณภาพน้ำ และโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ สำหรับหลักเกณฑ์การจ้างแรงงาน จะพิจารณาจ้างแรงงานตามลำดับ ได้แก่ เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร หรือเกษตรกรในพื้นที่สมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำของกรมชลประทานในพื้นที่ และผู้ใช้แรงงานทั่วไป หากแรงงานที่ต้องการในพื้นที่เป้าหมายมีไม่เพียงพอจะ

พิจารณาจ้างเกษตรกรหรือแรงงานในพื้นที่ใกล้เคียงตามลำดับ

ด้านนายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า สำหรับปี 2565 มีแผนจัดจ้างแรงงานทั้งสิ้น 75,000 คน วงเงินงบประมาณ 4,465 ล้านบาท ระยะเวลาการจ้างแรงงานอยู่ระหว่าง 1-10 เดือน วงเงินจ้างแรงงาน/คน อยู่ที่ประมาณ 8,700-87,000 บาท (ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการจ้าง/คน) ปัจจุบันมีการจ้างแรงงานแล้ว 70,113 คน จังหวัดที่มีผลการจ้างแรงงานมากที่สุด 3 ลำดับ คือ จ.สกลนคร 5,389 คน จ.อุบลราชธานี 3,787 คน และ จ.เชียงใหม่ 3,038 คน และยังคงเดินหน้ารับสมัครจ้างแรงงานอย่างต่อเนื่องให้ได้ตามเป้า 75,000 คน ผู้สนใจร่วมโครงการฯ สามารถติดต่อสอบถามหรือสมัครได้ที่โครงการชลประทานใกล้บ้าน หรือโทร.สายด่วนกรมชลประทาน 1460

'จรินทร์'เร่งส่งออกไปจีน รับผลไม้ปี5.3ล้านตันเพิ่ม11%

นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ภาพรวมปีนี้ผลไม้มากกว่าปีที่แล้ว 11% เป็นภารกิจที่ส่วนราชการทั้งหมด โดยเฉพาะกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและรัฐบาลต้องเข้ามาดูแลผลผลิตอย่างใกล้ชิด ตั้งแต่ภาคการผลิต การเก็บเกี่ยว การบรรจุ การค้าส่ง-ปลีก ไปจนถึงการส่งออกทั้งกระบวนการ เพราะตลาดสำคัญทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศล้วนแต่ต้องการสินค้าผลไม้ที่ได้มาตรฐาน ปีนี้จะต้องปลอดโควิดถ้าจะส่งออกไปยังตลาดสำคัญที่สุดคือตลาดจีน ซึ่งมีนโยบายซีโรโควิด

กระทรวงพาณิชย์ ได้เตรียมการระบายผลไม้ปีที่เพิ่มขึ้น 11% ตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว คือกำหนดมาตรการเชิงรุก 17 + 1 มาตรการและกำหนดรายละเอียดตั้งแต่ต้น นอกจากมาตรการเชิงรุกแล้ว ปีนี้ได้มอบเป็นนโยบายให้ใช้มาตรการเชิงลึกด้วย เพื่อดูแลตลาดผลไม้ไทยให้ราบรื่นที่สุด ซึ่งตลาดมี 2 ส่วน คือ

1.ตลาดในประเทศ คิดเป็น 45% ของผลผลิตทั้งหมด และตลาดต่างประเทศคิดเป็น 55% ซึ่งต้องดำเนินการทั้งมาตรการเชิงลึกและเชิงรุกควบคู่กันไป สำหรับตลาดส่งออก ไปจีนถึง 90% จีนจึงเป็นตลาดที่มีความสำคัญที่สุด ได้มีการประชุมร่วมกับทุกฝ่ายทั้งส่วนราชการ ภาคเอกชน ถึงผู้ส่งออก เกษตรกรและส่วนราชการอื่นๆหลายรอบล่าสุดเตรียมการปรับระบบโลจิสติกส์ จากปกติส่งออกผลไม้ไปจีนโดยเส้นทางบก 48% เหลือ 10.5% และเพิ่มทางเรือมากขึ้นจากปีที่แล้ว 52% เป็น 83% และทางอากาศจากปีที่แล้ว 0.5% ปีนี้เพิ่มเป็น 6.5-7% เตรียมไฟลท์รองรับเสร็จแล้ว ซึ่งถือว่าดีที่สุดยุคหนึ่ง ตนคิดว่าส่งออกปีนี้จะเพิ่มมูลค่ามหาศาล ปีที่แล้วส่งออกไปจีนนำเงินเข้า

ประเทศ 160,000 ล้านบาท ปีนี้จะเพิ่มอีก 20% เป็น 190,000 ล้านบาท เฉพาะไปประเทศจีน

สำหรับตลาดในประเทศ กรมการค้าภายในเป็นผู้รับผิดชอบหลักร่วมกับภาคเอกชนทั้งหมด และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ขณะนี้เริ่มต้นแล้วคือพาณิชย์ Fruit Festival 2022 วันนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของพาณิชย์ Fruit Festival 2022 ที่มาจัดที่ตลาดไท จะมีส่วนช่วยในการระบายผลไม้ไปตลาดในประเทศไม่ต่ำกว่า 7,000 ตัน โดยระบายผ่านรถขายผลไม้ 5,000 ตัน และที่ตลาดไท ขายปลีกในราคาขายส่ง อีก 2,000 ตัน วันนี้ระบายผลไม้ช่วยเกษตรกรภาคตะวันออก 7,000 ตัน

"ตลาดไทมีการทำโปรโมชั่นเพื่อดึงคนมาซื้อผลไม้ไทยไปบริโภคโดยมีอุปสงค์ส่วนลดทุเรียน 50 บาทต่อใบ และอุปสงค์ทุเรียนซื้อ 1 แดม 1 คัด เป็นมูลค่า 500,000 บาท นอกจากนั้น กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เตรียมจัดจุดจำหน่ายผลไม้ไทยราคาพิเศษทั่วประเทศ เพิ่มขึ้นอีก 10,000 จุดทั่วประเทศ ตนหวังว่าปีนี้ผลไม้จะรอดและราคาจะดี ทุเรียนที่สวนส่งออกขณะนี้ไป 150 บาท/กก. จะเป็นโอกาสทองของเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้อีกครั้งหนึ่งสำหรับปีนี้ ภายใต้มาตรการเชิงรุกและเชิงลึกที่กระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินการ" รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์กล่าว

ทั้งนี้ กรมการค้าภายในระบุว่า สำหรับการผลิผลไม้ไทยปี 2565 คาดการณ์ผลผลิตประมาณ 5.36 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2564 คิดเป็น 11% โดยทุเรียน มังคุด และเงาะ ของภาคตะวันออกจะเก็บเกี่ยวในช่วงเดือนพ.ค.ถึงมิ.ย. และการส่งออกผลไม้มากว่า 60% ตลาดหลัก คือ จีน(85%) ฮองกง(5%) เวียดนาม(4%) และอื่นๆ ซึ่งปี 2565 คาดการณ์มูลค่าส่งออกจะเพิ่มขึ้นประมาณ 20% หรือมูลค่าไม่น้อยกว่า 191,000 ล้านบาท



18

รับประทานผลไม้ แจกพิกัด
“6 สวนผลไม้เมืองระยอง”
อร่อยจัดเต็มกับบุฟเฟต์ทุเรียน
ผลไม้สดๆ จากสวน

รับประทานผลไม้ แจกพิกัด ‘6 สวนผลไม้เมืองระยอง’ อร่อยจัดเต็มกับบุฟเฟต์ทุเรียน-ผลไม้สดๆ จากสวน



ทุเรียนราชาแห่งผลไม้



ผลไม้สดจากสวน

หากใครเป็นคอผลไม้และกำลังมองหาสวนผลไม้ไปตะลุยชิมให้ใจกันไปอยู่ที่ “ระยอง” ก็เป็นอีกจังหวัดที่ขึ้นชื่อเรื่องเมืองผลไม้ไม่แพ้ที่ใด ซึ่งในตอนนี้บ้านเราเป็นช่วงฤดูผลไม้ ทั้ง มังคุด ลองกอง สลัด และเงาะต่างทยอยออกผลสุกเต็มต้นชวนให้ไปลิ้มลองความอร่อยกัน โดยเฉพาะราชาผลไม้อย่าง “ทุเรียน” ที่ช่วงนี้ทางฝั่งตะวันออกของประเทศทางแถบจังหวัดระยอง-จันทบุรี กำลังออกผลเต็มต้นและเนื้ออร่อยเลยทีเดียว ครั้งนี้จึงขอรวบรวม “6 สวนผลไม้เมืองระยอง” ที่กำลังจะเริ่มเปิดสวนให้เหล่านักกินสายผลไม้ได้ไป

ตะลุยกิน ซึ่งในยามที่สถานการณ์ปกติไม่มีโควิด-19 มากวนใจ ทั้ง 6 สวนที่จะกล่าวถึงนี้ จะเปิดสวนต้อนรับและเปิด “บุฟเฟต์ผลไม้” ให้ได้กินอย่างจุใจ แต่เนื่องจากในช่วงนี้สถานการณ์โควิด-19 ในบางพื้นที่ยังไม่ดีขึ้นในปีนั้นบางสวนจึงไม่ได้เปิดบุฟเฟต์ แต่ยังคงเปิดสวนให้เลือกซื้อผลไม้และชิมความอร่อยกันสดๆ หน้าสวนแทน

1 สวนละโว

เริ่มแรกที่ “สวนละโว” ต.ป่ายุบใน อ.วังจันทร์ สวนผลไม้ที่เปิดให้บริการในรูปแบบของ “บุฟเฟต์ผลไม้” ซึ่ง

ผู้จัดการรายวัน 360°

Poo Jatkarn Daily 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,500

Section: Live/ท่องเที่ยว&อาหาร

วันที่: อังคาร 17 พฤษภาคม 2565

ปีที่: 14

ฉบับที่: 3693

หน้า: 1 (ล่างซ้าย), 18

Col.Inch: 176.61 Ad Value: 264,915

PRValue (x3): 794,745

ศิลปิน: สีสี่

หัวข้อข่าว: รับประทานผลไม้ แจกพิกัด '6 สวนผลไม้เมืองระยอง' อร่อยจัดเต็มกับบุฟเฟต์ทุเรียน-ผลไม้...



บุฟเฟต์ผลไม้ (แฟ้มภาพ)



ลองกองลูกโต

หากใครสนใจอยากกินบุฟเฟต์ผลไม้กัน จะต้องรีบจองคิวกันล่วงหน้า 7 วันก่อน เพื่อลดความแออัดของสถานที่ โดยทางสวนจะมีทั้งแบบบุฟเฟต์ผลไม้รวมทุเรียน ซึ่งจะมียอดบิล 3 วัน ทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ และสำหรับผู้ที่ไม่กินทุเรียนก็จะมีบุฟเฟต์ผลไม้แบบไม่รวมทุเรียนไว้เป็นตัวเลือกลง โดยจะเปิดให้อร่อยได้ทุกวันไปจนถึงวันที่ 12 มิ.ย. 65

ซึ่งจะเริ่มเปิดชมสวนและอิมมอร์รอยกับบุฟเฟต์ทุเรียน ผลไม้นานาชนิด ตั้งแต่วันที่ 29 เม.ย.นี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้โทร. 09-8737-4983 และ 09-8737-4984 Line @suanlanai หรือทางเพจเฟซบุ๊ก สวนละไม / Suan Lamai

2 สวนสุภัทราแลนด์

สวนที่สองที่เปิดบุฟเฟต์ผลไม้ก็คือที่ “สวนสุภัทราแลนด์” ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย โดยมีผลไม้ฤดูร้อนนานาชนิดให้อร่อย และชูโรงด้วยทุเรียนเช่นเดิม พร้อมรวมโปรแกรมเที่ยวสวนผลไม้ด้วย ซึ่งหากอยากมาลิ้มลองความอร่อยต้องจองคิวล่วงหน้า 3 วันก่อนเช่นกัน

สำหรับโปรแกรมนี้จะมีรถรางพาเที่ยวชมสวนผลไม้และพาไปกิน “บุฟเฟต์ทุเรียนและผลไม้นานาชนิด” ก่อนพาไปชมสาธิตวิธีการเลี้ยงผึ้งและศูนย์การแพทย์แผนไทย ซึ่งนอกจากจะได้อร่อยกับผลไม้แล้วยังมีสลัดผัก ส้มตำ ไก่ย่าง หมูย่าง ให้อร่อยกันอีกด้วย

ซึ่งสวนนี้จะเริ่มเปิดให้เข้าชมและชิม ในวันที่ 30 เม.ย.นี้ โดยสวนเปิดบริการทุกวัน เวลา 08.00-17.00 น. สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 08-1588-1519 หรือ

ผู้จัดการรายวัน 360°

Poo Jatkarn Daily 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,500

Section: Live/ท่องเที่ยว&อาหาร

วันที่: อังคาร 17 พฤษภาคม 2565

ปีที่: 14

ฉบับที่: 3693

Col.Inch: 176.61 Ad Value: 264,915

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 18

PRValue (x3): 794,745

ศิลปิน: สีสี่

หัวข้อข่าว: รับประทานผลไม้ แจกพิกัด '6 สวนผลไม้เมืองระยอง' อร่อยจัดเต็มกับบุฟเฟ่ต์ทุเรียน-ผลไม้...



มังคุดรสหวานฉ่ำ



สวนสุภัทราแลนด์



สตรอว์เบอร์รี่หวานอมเปรี้ยว



ทุเรียนเมืองระยอง



เที่ยวชมสวนผลไม้ (เพิ่มภาพ)



เดินเก็บผลไม้กันสดๆ จากต้น (เพิ่มภาพ)

ทางเพจเฟซบุ๊ก สวนสุภัทราแลนด์ / Suphatrailand Rayong

3 สวนลุงทองใบ

สวนที่สาม ซึ่งเป็นสวนสุดท้ายที่เปิดให้บริการแบบบุฟเฟ่ต์ก็คือที่ "สวนลุงทองใบ" ต.ตะพง อ.เมือง ซึ่งเป็นสวนผลไม้ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ที่มีกิจกรรมทั้งนั่งรถรางชมสวนและกินผลไม้กันอย่างเต็มที่

โดยผู้ที่สนใจต้องจองคิวล่วงหน้า 5 วัน ซึ่งจะเริ่มเปิดให้จองคิวเข้ากินบุฟเฟ่ต์ผลไม้ในวันที่ 30 เมษายน ไปจนถึงช่วงเดือนกรกฎาคม และจะเริ่มเปิดซื้อผลไม้และเปิดชมสวนในวันที่ 13 เมษายนเป็นต้นไป

สอบถามเพิ่มเติมโทร. 08-9810-6411 และ 08-3769-6172 หรือทางเพจเฟซบุ๊ก สวนลุงทองใบ สวนผลไม้ท่องเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดระยอง

4 สวนลุงประเสริฐ

ต่อที่ "สวนลุงประเสริฐ" ต.ตะพง อ.เมือง ซึ่งนำ

เสียดายที่ในปีนี้ทางสวนได้แจ้งว่าไม่ได้เปิดบุฟเฟ่ต์ผลไม้ เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 ที่ยังคงมีการแพร่ระบาดอยู่ แต่ทางสวนจะให้บริการในรูปแบบของการขายออนไลน์เพียงอย่างเดียว โดยมีผลไม้หลากหลายชนิด อาทิ มังคุด เงาะ สละ ฯลฯ รวมถึงมีทุเรียนหลากหลายสายพันธุ์ทั้ง หมอนทอง ชะนี ก้านยาว สนใจสั่งซื้อหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 08-5277-0684 หรือทางเพจเฟซบุ๊ก สวนลุงประเสริฐ

5 สวนยายดา

ถัดมาที่ "สวนยายดา" ต.ตะพง อ.เมือง ซึ่งสวนในปีนี้ก็ไม่ได้เปิดบริการบุฟเฟ่ต์ผลไม้เช่นกัน แต่ยังคงเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาชมสวนและเลือกซื้อผลไม้กันที่หน้าสวนหรือสั่งซื้อแบบออนไลน์ได้

โดยหากมาเที่ยวชมสวนแล้ว สามารถเลือกซื้อผลไม้และให้ทางสวนปอกให้กินแบบสดๆ ได้เลยแบบไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งทางสวนจะเปิดให้เข้าชมสวนในวันที่ 30 เมษายนนี้ เป็นต้นไป สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-3866-4369 หรือทางเพจเฟซบุ๊ก สวนยายดา-เจริญชื่น (Suan-Yai-Da)

6 สวนผู้ใหญ่สมควร

ปิดท้ายที่ "สวนผู้ใหญ่สมควร" ต.บ้านแลง อ.เมือง อีกหนึ่งสวนที่ไม่ได้เปิดบริการบุฟเฟ่ต์ผลไม้ แต่เปิดให้ซื้อนั่งกินในสวนหรือสั่งซื้อออนไลน์ได้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 08-1761-9497 หรือทางเพจเฟซบุ๊ก สวนผู้ใหญ่สมควร ท่องเที่ยวเชิงเกษตร

และนี่คือ 6 สวนผลไม้เมืองระยอง ที่ได้รวบรวมมาให้เตรียมไปตะลุยความอร่อยกัน หากใครสนใจอย่าลืมจองคิวกันก่อนเพื่อลดความแออัดในพื้นที่หรือสามารถสั่งซื้อผลไม้กันไปอร่อยกันถึงหน้าบ้านได้เช่นกัน .

เกษตรวันนี้.....● กระทรวง สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของFAO ในการ
เกษตรและสหกรณ์ เอาจริงยื่นเอกสาร เป็นมรดกทางการเกษตร ที่เน้นการอนุรักษ์
ขอรับรอง “วิถีการเลี้ยงควายและ มรดกทางการเกษตรโลก บริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำ
เกษตรเชิงนิเวศในพื้นที่ทะเล ทะเลน้อย มีวิถีชีวิตที่มีความ
น้อย” เป็น “มรดกทางการ เชื่อมโยงกับควายน้ำทะเล
เกษตรโลก” (Globally น้อย โดยสืบทอดการ
Important Agri- เลี้ยงควายมายาวนาน
cultural Heritage มากกว่า 250 ปี.....●
System หรือ GI- หากพื้นที่ชุ่มน้ำทะเล
AHS) จากองค์การ น้อยได้รับการขึ้น
อาหารและเกษตรแห่ง ทะเบียนเป็นมรดก
สหประชาชาติ หรือ ทางการเกษตรโลกได้
FAO.....● ทองเปลว สำเร็จ จะทำให้เกษตรกร
ทองจันทร์ษ์ ปลัดกระทรวง และชุมชนได้รับประโยชน์ใน
เกษตรและสหกรณ์ บอกว่า ด้านการท่องเที่ยว โอกาส
พื้นที่ดังกล่าวมีความสำคัญเป็นพื้นที่ที่มี ทางการเกษตร การจ้างงานเพิ่มขึ้น รายได้
ความหลากหลายทางชีวภาพสูงมากจนได้ เพิ่มขึ้น และการรักษาความหลากหลาย
รับการประกาศให้เป็นเขตพื้นที่ชุ่มน้ำโลก ทางชีวภาพ.....●
หรือ “Ramsar site” และมีความ นายกะหล่ำปลี





โดรนแบรนด์แรกของไทย

การขาดแคลนแรงงานและขาดความรู้ในเทคโนโลยีใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เป็นปัญหาในการผลิตภาคการเกษตรของบ้านเรามาช้านาน

กลุ่มบริษัท ไอ ซี พี ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย ปุ๋ยตราม้าบิน ร่วมทุนกับ บริษัท ดีจีไอ โปรดักชั่น จำกัด ผู้ผลิตโดรนเพื่อการเกษตร เดินหน้ายกระดับเกษตรกรไทยสู่ New S-Curve เพื่อเปลี่ยนการทำเกษตรแบบดั้งเดิม (Traditional Farming) สู่การเกษตรสมัยใหม่ที่เน้นการบริหารจัดการและใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม (Smart Farming) เพื่อให้ผลิตได้อย่างแม่นยำ ประหยัดทรัพยากร สุขภาพมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

พัฒนาโครงการ โดรนต้นแบบเพื่อการเกษตร ที่คิดค้นออกแบบและผลิตโดยคนไทย เจ้าแรกในประเทศไทย ภายใต้แบรนด์ **Mah Bin (ม้าบิน)**

เนื่องจากโดรนเกษตรมีแนวโน้มเติบโตในตลาดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยปี 2564 เติบโตขึ้นถึง 200% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาและปัจจุบันมีผู้ใช้งานโดรนเพื่อการเกษตรในประเทศไทยอยู่ที่ 2,000-3,000 ลำ ครอบคลุมพื้นที่การใช้งานเพียง 20% เท่านั้น โดยโดรนแบรนด์แรกของไทย



ตั้งเป้าขยายพื้นที่การใช้งานให้ครอบคลุมกว่า 60% และเพิ่มยอดผู้ใช้งานโดรนเกษตรกว่า 10,000 รายพร้อมเดินหน้าขยายศูนย์บริการครอบคลุม 40 แห่งทั่วประเทศ ภายในปี 2566

สำหรับโดรนเกษตรแบรนด์ Mah Bin (ม้าบิน) มีด้วยกัน 3 แบบ คือ โดรนจิ๋วพ่นขนาดเล็ก สำหรับกลุ่มเกษตรกรระดับครัวเรือน โดรนจิ๋วพ่นขนาดใหญ่ สำหรับกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ รวมทั้งผู้ให้บริการและ โดรนสำรวจพื้นที่ สำหรับวิเคราะห์รูปแบบแปลง รวมถึงตรวจสอบและประเมินคุณภาพของการผลิต

มีจุดเด่นนอกจากจะเป็นแบรนด์แรกของประเทศไทย คิดค้นออกแบบ และผลิตโดยคนไทย พร้อมรับรองรูปแบบจากกรมวิชาการเกษตร บีมแรงดันสูง รองรับการติดตั้งหัวพ่นทุกรูปแบบ ขนาดเล็ก เบา ง่ายต่อการขนย้าย ราคาไม่แพง พร้อมรับประกัน 1 ปีเต็ม.

ส-เ-เ-เ

กรุงเทพธุรกิจ

Krungthep Turakij
Circulation: 160,000
Ad Rate: 1,600

Section: First Section/-

วันที่: อังคาร 17 พฤษภาคม 2565

ปีที่: 35

ฉบับที่: 12120

Col.Inch: 21.16

Ad Value: 33,856

ภาพข่าว: เชิญช้อป

หน้า: 3(บนขวา)

PRValue (x3): 101,568

คลิป: สีสี่



เชิญช้อป: นายประภัตร โพธสุธน รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมงานมหกรรมเกษตรสร้างชาติครั้งที่ 1 (12-19 พ.ค.65) ได้นำเทคโนโลยีด้านการเกษตรที่ทันสมัยมาแสดงพร้อมมีสินค้าราคาถูกจากกลุ่มอาชีพต่าง ๆ มาจำหน่ายมากมาย ที่จ.สุพรรณบุรี